

THAM LUẬN

Vai trò tổ chức Đoàn trong công tác giáo dục, phát hiện tạo nguồn kết nạp đảng viên từ học sinh

Ban thường vụ Đoàn trường THPT chuyên Lê Quý Đôn

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến thế hệ trẻ, thế hệ thanh niên của nước nhà. Người đã sáng lập, tổ chức và rèn luyện Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Người căn dặn “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng xã hội chủ nghĩa vừa “hồng” vừa “chuyên”. Trong quá trình lãnh đạo, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng và Nhà nước ta cũng luôn đề cao vai trò của đoàn viên, thanh niên. Coi đây là lực lượng xung kích, là đội dự bị tin cậy của Đảng và coi công tác thanh niên là vấn đề được đặc biệt quan tâm. Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25-7-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, khẳng định: Đảng lãnh đạo công tác thanh niên và trực tiếp lãnh đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Xây dựng Đoàn vững mạnh là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là xây dựng Đảng trước một bước.

Nhận thức rõ vị trí, vai trò đó của mình, những năm qua, Đoàn Thanh niên trường THPT chuyên Lê Quý Đôn không ngừng phát huy vai trò của mình thông qua công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, nâng cao nhận thức, xây dựng lý tưởng phấn đấu vào Đảng cho đoàn viên thanh niên, làm tốt công tác giới thiệu Đoàn viên ưu tú cho Đảng để xem xét kết nạp... Trong giai đoạn 2017 – 2022, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã giới thiệu tổng cộng 47 đồng chí đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Trong đó, số lượng đoàn viên ưu tú được xét kết nạp Đảng tăng dần qua từng năm: năm 2017 có 4 đồng chí, năm 2018 có 5 đồng chí, năm 2019 có 8 đồng chí, năm 2020 có 9 đồng chí, năm 2021 có 10 đồng chí, năm 2022 có 11 đồng chí. Năm 2023, tính đến tháng 5, Đoàn trường đã giới thiệu 06 đồng chí cho Đảng xem xét kết nạp. Thành tích này góp phần giúp Đảng bộ trường THPT chuyên Lê Quý Đôn liên tục đạt và vượt chỉ tiêu kết nạp Đảng viên mới hằng năm. Các đồng chí được giới thiệu đều là các hạt nhân tiêu biểu của các Chi đoàn trực thuộc, vừa có thành tích xuất sắc trong học tập và công tác đoàn, vừa có phẩm chất đạo đức tốt, nhận được sự tin nhiệm cao trong tập thể. Nhiều đồng chí đoàn viên thanh niên sau khi được kết nạp vào Đảng đã phát huy tốt hơn tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, đạo đức, tác phong của người đảng viên và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đề đạt được thành tích trên, trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo sâu sát của Đảng bộ trường, Đoàn trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đã thực hiện nghiêm túc và đồng bộ các biện pháp sau:

Một là, cụ thể hóa và tích cực tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, nhất là các chủ trương liên quan đến công tác thanh niên; chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, truyền thống, lịch sử của dân tộc, của Đoàn, v.v... Trong đó, Ban thường vụ Đoàn trường tổ chức định kỳ các buổi học tập “4 bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên thanh niên” dành cho tất cả đoàn viên thanh niên trong nhà trường; tổ chức học tập Nghị quyết Đại hội Đảng, Đại hội Đoàn các cấp để đưa Nghị quyết đến với từng đoàn viên, thanh niên. Đoàn trường cũng thường xuyên phối hợp các đơn vị khác trên địa bàn như Đội CSGT thành phố, các đơn vị Bộ đội biên phòng, Sở Tư pháp, v.v... để tổ chức các buổi tuyên truyền, tư vấn và giáo dục các vấn đề về pháp luật, an ninh trật tự, an toàn xã hội, chủ quyền biển đảo,... Các hoạt động này đã giúp các bạn đoàn viên thanh niên có được nhận thức tốt hơn về các vấn đề chính trị - xã hội gắn liền với bản thân, nâng cao bản lĩnh chính trị và sự tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hai là, tích cực tham gia đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch chống phá hệ tư tưởng, Cương lĩnh, đường lối chính trị của Đảng. Kịp thời giải quyết những phát sinh trong tư tưởng của thanh niên, đặc biệt là trước những biến động trong khu vực và thế giới,... Đoàn trường THPT chuyên Lê Quý Đôn thực hiện nhiệm vụ này thông qua việc duy trì các kênh thông tin truyền thống, đồng thời xây dựng các kênh thông tin trực tuyến thông qua các mạng xã hội facebook và zalo để tiếp cận tốt hơn và nhanh hơn đến đoàn viên thanh niên. Trang fanpage Tuổi trẻ THPT chuyên Lê Quý Đôn Bình Định sau hai năm hoạt động đã có gần 4000 người theo dõi, trên tổng số 900 học sinh nhà trường, là địa chỉ tin cậy đối với học sinh và phụ huynh, không chỉ cung cấp thông tin về các hoạt động của trường mà còn là phương tiện đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác quan điểm của các thế lực thù địch đồng thời tiếp nhận các phản hồi từ phía đoàn viên thanh niên để kịp thời giải đáp, định hướng dư luận đúng đắn. Qua các hoạt động đó, Đoàn trường đã góp phần đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Ba là, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để cán bộ đoàn thể hiện bản lĩnh chính trị, tu dưỡng đạo đức cách mạng. Cũng giống như trong công tác giáo dục cần nêu cao quan điểm “học đi đôi với hành”, trong công tác giáo dục tư tưởng, phẩm chất chính trị, Đoàn trường THPT chuyên Lê Quý Đôn cũng chú trọng đến việc tạo các sân chơi lành mạnh, phù hợp để đoàn viên thanh niên có thể thể hiện bản lĩnh, chính kiến của

mình. Đoàn trường thường xuyên tổ chức các cuộc thi, các buổi ngoại khóa về pháp luật, an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tham nhũng, tuyên truyền chủ quyền biển đảo,... Trong đó đặc biệt chú trọng các hình thức duyên thuyết, tranh biện, hùng biện, sân khấu hóa, giúp đoàn viên thanh niên phát huy hết tính sáng tạo, thể hiện được quan điểm, lí luận của mình trước các vấn đề của đất nước. Qua các hoạt động này, đoàn viên thanh niên được rèn luyện khả năng tranh biện, bảo vệ quan điểm của Đảng, Nhà nước và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội, từ đó sớm phát hiện được các nhân tố xuất sắc cả về năng lực và phẩm chất để bồi dưỡng, phát triển, giới thiệu cho Đảng.

Bốn là, chú trọng công tác xây dựng Đảng trong Đoàn viên thanh niên một cách có chiều sâu, có sự phối đồng bộ hợp giữa tất cả các bộ phận trong nhà trường dưới sự lãnh đạo chung của Đảng bộ nhà trường. Trong đó, tập trung thực hiện nhiều giải pháp bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp; tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Kết luận 138-KL/TWĐTN, ngày 31-11-2008 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn (khoá IX) về một số giải pháp đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Đoàn viên, thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”. Việc bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng phải được làm thường xuyên, liên tục trong suốt ba năm học của đoàn viên tại trường, từ khi tiếp nhận đoàn viên đến khi đủ tuổi trưởng thành để phấn đấu vào Đảng. Qua mỗi năm học, Đoàn trường ghi nhận các đoàn viên tiêu biểu của các Chi đoàn, tiếp tục tạo điều kiện cho đoàn viên rèn luyện, thể hiện bản thân mình và giám sát quá trình phấn đấu trong các năm học tiếp theo. Trong suốt quá trình rèn luyện của đoàn viên, để có được sự đánh giá khách quan, toàn diện nhất, Đoàn trường thường xuyên phối hợp xây dựng chương trình hành động và ghi nhận ý kiến đánh giá nhận xét từ Hội đồng sư phạm nhà trường, từ giáo viên chủ nhiệm các lớp và cả trong chính dư luận học sinh. Do đó, các đoàn viên do Đoàn trường giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp đều là các “hạt giống” tốt đã được vun trồng trong môi trường chủ nghĩa xã hội, đã trải qua các thử thách và thể hiện được bản lĩnh của mình. Đến nay, 100% đoàn viên do Đoàn trường giới thiệu đều đã được xét kết nạp Đảng.

Bên cạnh những thuận lợi và thành tích đạt được nói trên, Đoàn trường THPT chuyên Lê Quý Đôn cũng gặp một số khó khăn trong công tác phát triển đoàn viên trong học sinh. *Thứ nhất*, do yêu cầu quần chúng học tập tại trường được xem xét kết nạp Đảng phải đủ 18 tuổi trở lên trước khi kết thúc năm học lớp 12 nên chỉ có thể xem xét giới thiệu các đồng chí đoàn viên có ngày sinh từ đầu tháng 6 trở về trước. Có nghĩa là một nửa số đoàn viên thanh niên của trường chắc chắn sẽ không được xem xét kết nạp Đảng tại trường. Đây là sự lãng phí nguồn nhân lực đáng tiếc vì thực tế cho thấy có nhiều đoàn viên ưu tú, có mong muốn được đứng vào hàng ngũ của Đảng nhưng lại không đáp ứng điều kiện về ngày sinh. *Thứ hai*, với đặc điểm là đơn vị đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh nhà, số lượng học sinh nhà trường có nhu cầu và đủ năng

lực du học tại các trường Đại học lớn trên thế giới là khá nhiều. Tuy nhiên, các kênh thông tin về các chi bộ đảng ở nước ngoài và các hướng dẫn về việc sinh hoạt đảng tại nước ngoài, đặc biệt là với đảng viên mới kết nạp, chưa thực sự nhiều và dễ tiếp cận nên gây trở ngại trong việc kết nạp đảng cho một số đoàn viên ưu tú có thành tích học tập xuất sắc có nguyện vọng du học.

Từ thực tiễn hoạt động nói trên, để tiếp tục phát huy tốt nhất vai trò của tổ chức Đoàn trong công tác giáo dục, phát hiện tạo nguồn kết nạp đảng viên từ học sinh trong giai đoạn sắp tới, Ban thường vụ Đoàn trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đề xuất một số giải pháp như sau. *Một là*, cơ quan Đảng, Đoàn và ngành giáo dục các cấp cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với nhau để tiếp tục phát huy những thành công trong công tác giáo dục lí tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị và nhận thức về Đảng, Nhà nước cho đoàn viên thanh niên, tạo môi trường phát triển tốt nhất cho đoàn viên thanh niên đáp ứng hội nhập và phát triển của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. *Hai là*, cần xây dựng các cơ chế phối hợp để có thể giới thiệu các đoàn viên ưu tú nhưng chưa đủ tuổi để xem xét kết nạp đảng từ các trường phổ thông cho tổ chức Đảng tại các cơ sở giáo dục Đại học, Cao đẳng để tiếp tục theo dõi, bồi dưỡng trọng điểm, nhanh chóng xem xét kết nạp Đảng. *Ba là*, có cơ chế khuyến khích đặc thù và hướng dẫn cụ thể hơn cho đối tượng đảng viên mới là du học sinh để họ có thể yên tâm vừa học tập trau dồi chuyên môn vừa trau dồi bản lĩnh chính trị của người cộng sản, vững tin xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Lời dạy của Bác vẫn còn vang vọng mãi: “Thanh niên là chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên”. Tôi mong rằng Đảng sẽ tiếp tục lãnh đạo, soi sáng con đường cách mạng của đoàn viên thanh niên để đoàn viên thanh niên tiếp tục phát huy sức trẻ, sự sáng tạo và lòng nhiệt huyết trên con đường hội nhập quốc tế, xây dựng đất nước Việt Nam dân chủ, công bằng, văn minh, tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Tôi kêu gọi các bạn đoàn viên thanh niên hãy ra sức thi đua rèn đức, luyện tài, phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng, góp sức mình cho Tổ quốc, xứng đáng là “đội hậu bị tin cậy của Đảng, của nhân dân”, xứng đáng với sự tin tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu.